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การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

           สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ 9/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 15.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์  

 

ผูมาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์   ประธาน  

2. รองศาสตราจารย ดร.อรพินท์ เล่าซี้   รองประธานคณะกรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.ธารินี บัวดิษฐ์    กรรมการ 

4. ดร. นฤมล จันทรเจิด     กรรมการ 

5. นางสาวชัชชฏา เรืองขจร     กรรมการ 

6.  นางสาวมนฤดี วงศแกว     กรรมการ 

7.  นายสิทธัตถเดช ศรีสุข     กรรมการ 

8.  นายศราวุธ ปรีชาเดช     กรรมการ 

9.  นางสาวณัฐริกา กอนเงิน     กรรมการ 

10. นายวิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล    กรรมการ 

11. นางสาวญาณาภรณ ธารีเทียน    กรรมการและเลขานุการ 

12. นางสาวธนภร กุลสุข     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไมมาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์   ติดภารกิจ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล  ติดภารกิจ 

3. นางสาวจริยา ศรีกลัด     ติดภารกิจ 

4. นางพัฒน์จิรา ธนทรัพย์ประภา    ติดภารกิจ 
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เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.  

 นางสาวญาณาภรณ ธารีเทียน เลขานุการได้รับมอบหมายจากประธานแจ้งในที่ประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุมดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งจากประธาน  

1.1 แจ้งการรณรงค์ การปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านความปลอดภัย อาชีว  

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เดือน ธันวาคม 2567 

นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมการประชาสัมพันธ์เรื่อง 

แจ้งการรณรงค์ การปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านความปลอดภัยอาชีว  อนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน เดือน ธันวาคม 2567  
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มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งจากประธาน  

 1.2 รายงานผลการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยจากคณะกรรมการตรวจประเมินความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจประเมินฯ เม่ือวันที่ 13 

สิงหาคม 2567 
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นางสาวชัชชฏา เรืองขจร เลขานุการสถาบันฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าทางศูนย์อาชีวอนามัยฯ สถาบันพัฒนา

สุขภาพอาเซียน ได้รับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยจากคณะกรรมการตรวจประเมินความปลอดภัยอาชีว  

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567          

ซึ่งสถาบันฯ ได้รับแจ้งรายงานผลการตรวจประเมินฯ อยู่ในเกณฑ์ระดับก้าวหน้า คะแนนอยู่ในระดับร้อยละ 88.71 

เกณฑ์การให้คะแนนมี 2 ส่วน คือ 

- ส่วนที่ 1 สถาบันฯ ได้คะแนนร้อยละ 100 ตามข้อที่ 5.1 ข้อที่ไม่สอดคล้องที่ส่วนงานดำเนินการแล้ว

เสร็จ ดังนี้ 

- 2.4.1.1 การเข้าร่วมหลักสูตรอบรม จป. บริหาร ของผู้บริหารส่วนงาน ในการนี้ สถาบันฯ ได้

ดำเนินการส่งผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

- 2.5.3 การเข้าร่วมอบรมกหลักสูตร “ดับเพลิงขั ้นต้น” ในการนี ้ สถาบันฯ ได้ยื ่นหลักฐาน 

เอกสารเพิ่มเติมเพ่ือเป็นการยืนยันว่าบุคลากรของสถาบันฯ ได้รับในประกาศนียบัตรและผ่านการ

อบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

- 2.5.5.4 การตรวจสอบบำรุงรักษาระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ในการนี้ สถาบันฯ ได้

แจ้งรายงานว่ามีการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ครั้ง ต่อปี เพื่อเป็นการบำรุงรักษา แต่

สถาบันฯ ไม่ได้รับการปรับให้คะแนนสูงขึ้น 
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- ส่วนที่ 2 สถาบันฯ ได้คะแนน ร้อยละ 86.54 ตามข้อที่ 5.2 ข้อที่ไม่สอดคล้องที่ส่วนงานไม่สามารถ

ดำเนินการแก้ไขได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 

 - 2.3.2 ระบบรายงานอุบัติเหตุการณ์ ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยฯ ในการ

นี้ สถาบันฯ ได้ปรับปรุงและนำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ของสถาบันฯ แล้ว 

 - 2.4.2 การอนุญาตให้เข้าทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราของบุคลากร (งานบนที่สูงและงานที่

ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ)  

- 2.5.5.2 การติดตั้งระบบแสงสว่างฉูกเฉินและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของอาคาร ทั้งนี้ สถาบัน

ฯ มีเครื่องมือที่ติดตั้งใช้มีงานอายุมากแล้ว 

- 2.5.5.5 การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ/อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ทั้งนี้ สถาบันฯ    

มีเครื่องมือที่ติดตั้งมีอายุการใช้งานที่มากแล้ว 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ รองประธานคณะกรรมการ ได้แจ้งท่ีประชุมให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ทุหน่วยรับทราบทั่วกันก่อนที่ผู้รับเหมาจะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างอาคาร

หอพักให้มีการทำรายงานแจ้งสถาบันฯ 

2. การติดตั้งระบบแสงสว่างฉุกเฉินฯ นายสิทธัตถเดช ศรีสุข ได้แจ้งที่ประชุมว่า ให้นายศราวุธ ปรีชาเดช 

ได้ติดตั้งเครื่องแสงสว่างฉุกเฉินไปติดที่มุมตึกแล้ว และให้นายวิสูตร ศรีไทยพันธ์ เป็นผู้ตรวจสอบระบบแบตเตอรี่

ของเครื่อง 

3. การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ/อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ นายสิทธัตถเดช ศรีสุข แจ้งที่

ประชุมว่าเนื่องจากสถาบันฯ มีเครื่องที่ใช้งานมานานหลายปีแล้วจึงมีการเสื่อมไปตามอายุงานใช้งาน จึงไม่สามารถ

ดำเนินการปรับปรุงได้แต่อย่างใด 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งจากประธาน  

1.3 รายงานการตรวจบริภัณฑ์ไฟฟ้า โดย บริษัทยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ เม่ือวันที่ 

26 พฤศจิกายน 2567 

นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมว่าทางบริษัทได้ส่งรายงาน

ผลการตรวจ บริภัณฑ์ไฟฟ้าและแจ้งรายการผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบใช้สายตามอง

เฉพาะจุด มีรายละเอียดดังนี้  
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 รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ ได้แจ้งที่ประชุมให้นายสิทธัตถเดช ศรีสุข ดำเนินการปรับเปลี่ยน
บริภัณฑ์ตามรายงานที่บริษัทแจ้งกับทางสถาบันฯ โดยขอให้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุม 2108 เป็นลำดับแรก 
และให้ดำเนินการปรับหลอดไฟฟ้าที่มีค่าแสงสว่างสูงกว่าเดิมหรือใช้โคมไฟที่มีแสงสะท้อนเพ่ือช่วยเพ่ิมแสงสว่างให้
มากขึ้น 

 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งจากประธาน  

1.4 โครงการศึกษาดู งาน ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ ความปลอดภัยในการท างาน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งที่

ประชุมว่าผู้แทนบุคลากรของสถาบันฯ ได้เข้าร่วมอบรมและร่วมทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม     

 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2567 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2567  เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ หอง
ประชุมราชพฤกษ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดย ทางเลขานุการคณะกรรมการ ได้ส่งแจ้งเวียนทางอีเมล เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2567 โดยมีข้อแก้ไข จากคณะกรรมการฯ และได้ทำการปรับแก้ไขแล้ว 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมแบบมีการปรับแก้ไขแล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 แจ้งรอบในการรับส่งกำจัดของเสียอันตรายชีวภาพหรือมูลฝอยติดเชื้อ ปี 2568 ครั้งที่ 2/2568  

- กำหนดส่งแบบตอบรับข้อมูลของเสียฯ 18 ธันวาคม 2567  

- กำหนดการส่งกำจัดของเสียอันตรายชีวภาพ 25 ธันวาคม 2567 

นางสาวญาณาภรณ ธารีเทียน กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมฯ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ประกาศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื ่อง นโยบายความปลอดภัย       

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พ.ศ. 2567 นางสาวญาณาภรณ     

ธารีเทียน กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมฯ ตามรายละเอียดดังนี้ 
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นางสาวชัชชฏา เรืองขจร เลขานุการสถาบันฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากสถาบันน ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

และเพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงประกาศซึ่งใช้ข้อความตาม

ประกาศฉบับเดิม ทั้งนี้จะนำเข้า   ที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ประจำเดือนมกราคม 2568 ต่อไป 

 

 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  4.2 แผนปฏิบัติการและงบประมาณค่าใช้จ่าย สำหรับปีงบประมาณ 2568 นางสาวญาณาภรณ 
ธารีเทียน กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมฯ ตามรายละเอียดดังนี้ 
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นางสาวชัชชฏา เรืองขจร เลขานุการสถาบันฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าแผนปฏิบัติการและงบประมาณค่าใช้จ่าย สำหรับ

ปีงบประมาณ 2568 เป็นแผนตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจำสถาบันฯ ทั้งนี้ รายละเอียดในตารางจะนำข้อมูลเดิมมาจากปีที่ผ่านมา แต่จะปรับแก้ไขในส่วนของค่าใช้จ่าย

และผู้รับผิดชอบ ในส่วนที่เป็นสีเขียว คือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยกายภาพ สีเหลืองเก่ียวข้องกับคณะกรรมการ

อาชีวอนามัย และความปลอดภัยจากการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมพิจารณกำหนดงบประมาณ 

กำหนดวัน และผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดังกล่าว 

 มติที่ประชุม  รับทราบและคณะกรรมการร่วมพิจารณาดำเนินการเสนอเข้าที ่ประชุม

คณะกรรมการประจำสถาบันฯ ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.3 กำหนดวันและเวลาตารางการประชุมประจำปี 2568  นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน 

กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมฯ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

   

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.4 โครงการซ้อมแผนเผชิญเหตุประจำปีงบประมาณ 2568 วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 

กำหนดตอบกลับภายในวันที่ 15 มกราคม 2568  
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 มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาเสนอเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาว

ชัชชฏา เรืองขจร, นางสาวมนฤดี วงศ์แก้ว,  นายสุรชัย เล่าอุย, นายวิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล และนางสาวณัฐริกา 

ก้อนเงิน  
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ระเบียบบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

 5.1 การประชุมคณะกรรมการฯ ครั ้ง 1/2568 วันที ่ 17 มกราคม 2568 เวลา 13.30 –14.30 น.       

ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 

 

 

 

 

  
   
 
 

 
 

(นางสาวธนภร กุลสุข) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 
(นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์) 
ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 


